



# ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๑๕๘ วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พลอากาศเอก นิทัศน์ ศิริมาศ กรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง กองทัพอากาศ กับ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

## “กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ [www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx](http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx)



สำนักพระราชวัง ได้จัดโต๊ะสำหรับให้ประชาชนลงนามถวายพระพรชัยมงคล  
 แต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้  
 ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ - ๑๗๐๐ ของทุกวัน ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

**วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
 เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมกิจการช่างอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑**



พลอากาศโท อภิรุณ จันทรกุล เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมกิจการช่างอากาศ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ๙ รูป การจัดนิทรรศการการจัดการความรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ และการบริจาคโลหิต โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกรมช่างอากาศ เข้าร่วมในกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ

**กรมการเงินทหารอากาศจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้บัญชาการทหารอากาศ**



พลอากาศตรี ธาดา เคี่ยมทองคำ เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บูลโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สาขาเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

**โรงเรียนการบิน รับมอบอุปกรณ์จราจร จาก บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด**



พลอากาศเอก สุทัศน์ แสงเดชะ ที่ปรึกษากฎหมายผู้จัดการด้านกลยุทธ์และประสิทธิภาพการทำงาน บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด เป็นผู้แทน บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์จราจร กรวยยางติดแถบสะท้อนแสง และกระจกโค้งพร้อมประทับชายืด ให้แก่ โรงเรียนการบิน โดยมี นาวาอากาศเอก พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม



## เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองบิน ๒๓



พลอากาศตรี อนุวัฒน์ เพ็ชรพงศ์ เสนาธิการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองบิน ๒๓ ในวันนี้ นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขำ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

## กองทัพอากาศ จัดการสัมมนาเพื่อเตรียมเข้าร่วมการฝึก SIAM BHARAT 2018



นาวาอากาศเอก เสกสันน์ ไชยมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประธานในการอบรมสัมมนา การเตรียมความพร้อมการฝึก SIAM BHARAT 2018 เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ รอยัล ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ทั้งนี้กองทัพอากาศ จะจัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึก SIAM BHARAT 2018 ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยการฝึก SIAM BHARAT เป็นการฝึกแบบทวิภาคี ระหว่างกองทัพอากาศ และกองทัพอากาศอินเดีย ในภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งกองทัพอากาศแต่ละประเทศ จะสลับกันเป็นเจ้าภาพ โดยการฝึก SIAM BHARAT 2018 ในครั้งนี้ เป็นการฝึกครั้งที่ ๓ มี กองทัพอากาศอินเดีย เป็นเจ้าภาพ และได้กำหนดวัตถุประสงค์การฝึกไว้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ขีดความสามารถ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ระหว่างกองทัพอากาศทั้งสองประเทศ รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยมีรูปแบบการฝึก ได้แก่ การแก้ไขปัญหตามสถานการณ์จำลอง (Table Top Exercise : TTX) และการฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) และหลังจากนั้น กองทัพอากาศอินเดีย จะสาธิตการปฏิบัติการกิจด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ให้ กองทัพอากาศได้รับชมอีกด้วย

## ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๗ ช่วยเหลือประชาชน



นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๗ นำกำลังพล ร่วมกับคณะครูและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างสนามเด็กเล่นให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพิ่มทักษะในการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ณ โรงเรียนบ้านพรุยายชี พร้อมทั้งสร้างห้องน้ำและทำแปลงปลูกผักให้กับพี่น้องประชาชน เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

### ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน



นาวาอากาศเอก ฐานันตร์ ทิวเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการปฏิบัติของกำลังพลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ลานจอดแผนกช่างอากาศ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

### นักกีฬาสังกัดกองทัพอากาศคว่าเหรียญ จากเอเชียนเกมส์ ๒๐๑๘ ที่อินโดนีเซีย



การแข่งขันร่มร่อน นางสาว นันทณภัส ภูขมรงค์ นักกีฬาร่มร่อน สังกัดกองทัพอากาศ เข้าร่วมการแข่งขันประเภทบินลงเป้าแม่นยำ บุคคลชาย-หญิง คว่าเหรียญทองไปครองเป็นเหรียญที่สอง (เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้เหรียญทองประเภททีม) โดยเหรียญเงินได้แก่ เกาหลีใต้ และเหรียญทองแดงได้แก่ อินโดนีเซีย

การแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายนัดชิงชนะเลิศ ทีมชาติไทย A และ B ชนะทีมมาเลเซีย คว่าเหรียญทอง โดยมีนักกีฬาสังกัดกองทัพอากาศ ประกอบด้วย เรืออากาศตรี ศิริวัฒน์ สาขา (กรมสวัสดิการทหารอากาศ) จำอากาศโท สิทธิพงศ์ คำจันทร์ (กรมขนส่งทหารอากาศ) และจำอากาศตรี วิชาญ เต็มโคตร (กรมสวัสดิการทหารอากาศ)



การแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมชุดหญิงนัดชิงชนะเลิศ ทีมชาติไทย A และ B ชนะทีมเกาหลีใต้ คว่าเหรียญทอง โดยมีนักกีฬาสังกัดกองทัพอากาศ (บุคคณภายนอกสังกัดกองทัพอากาศ) ประกอบด้วย นางสาว มัสยา ดวงศรี นางสาว สมฤดี ปรีอปรัก, นางสาว นิภรณ์ สลบล และนางสาว วิภาดา จิตพรวน

การแข่งขันเทควันโด รุ่น ๔๙ กิโลกรัมหญิง จำอากาศตรีหญิง พานิกัด วงศ์พัฒนกิจ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ สามารถเอาชนะนักกีฬาจากอุซเบกิสถาน มาตินาโบนู มานโนโป คว่าเหรียญทองไปครอง



### ข่าวบริการ

กำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พลอากาศเอก เฉลิม ประเสริฐศรี ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลา ๑๔ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ และกำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗๐๐ ณ เมรุ ๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ